

TTBT

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 583 /BC-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Về tình hình phòng, chống thiên tai, bão lũ ở các tỉnh miền Trung

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Giờ: ... C
	Ngày: 03/11/2020.

Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội

Từ đầu tháng 10 đến nay, bão lũ xảy ra liên tiếp tại các tỉnh miền Trung với phạm vi rộng, cường độ rất mạnh và gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tình trạng “**bão chồng bão**”, “**lũ chồng lũ**” chưa từng có trong nhiều năm qua đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sản xuất của hàng triệu người dân trên địa bàn. Chính phủ xin báo cáo Quốc hội tóm tắt về thực trạng tình hình, kết quả công tác phòng chống bão, lũ đến nay và những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

I. VỀ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BÃO, LŨ

1. Thực trạng tình hình bão, lũ:

Từ cuối tháng 9, đặc biệt trong tháng 10 năm 2020, các tỉnh miền Trung và Bắc Tây Nguyên đã chịu ảnh hưởng rất lớn của bão lũ, sạt lở đất rất nghiêm trọng, cụ thể:

- **Về bão:** đã xảy ra 05 cơn bão (**số 5, 6, 7, 8, 9**) đổ bộ vào các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ gây ra mưa đặc biệt lớn, lũ lịch sử. Đặc biệt, cơn bão số 9 đi vào biển Đông sáng 26/10, gia tăng cường độ, gió đạt đến cấp 14, giật cấp 17; trưa ngày 28/10 đổ bộ vào đất liền (tâm bão tại Quảng Ngãi) với sức gió cấp 11 - 12 giật cấp 14 - 15, thời gian lưu bão kéo dài (6 tiếng), kèm theo mưa lớn tại các tỉnh từ Nghệ An, Quảng Nam đến Bình Định (tại Thạch Xuân, Hà Tĩnh 857 mm, tại Thanh Chương, Nghệ An 730 mm), gây ngập lụt trên diện rộng. Đây là cơn bão lớn nhất trong 20 năm qua và đổ bộ ngay sau khi khu vực miền Trung vừa mới bị tổn thương rất nặng nề do bão và mưa lũ trước đó.

- **Về mưa:** Lượng mưa phổ biến từ 1.000 - 2.000mm, nhiều nơi mưa trên 3.000mm; một số nơi có mưa đặc biệt lớn như: Hương Linh (Quảng Trị) 3.337mm, A Luối (Thừa Thiên Huế) 3.446mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 3.025mm. Mưa to đã gây lũ lớn trên toàn hệ thống sông trong khu vực.

- **Về lũ:** Các đợt lũ lớn xuất hiện trên 16 sông chính tại khu vực, trong đó đã có 04 sông đã vượt mức lũ lịch sử¹ gồm: sông Bồ (Thừa Thiên Huế); sông

¹ Trên sông Hiếu tại Đông Hà: đỉnh lũ đợt 2 là 5,35m, trên BĐ3 là 1,35m (03h/18/10), vượt lũ lịch sử năm 1983 là 0,77m và vượt đợt 1 là 0,66m; đỉnh lũ đợt 1 là 4,69, vượt lũ lịch sử năm 1983 là 0,11m. Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 7,40m (02h/18/10), trên BĐ3 1,40m, vượt lũ lịch sử năm 1999 là 0,11m; Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 4,86m (05h/19/10), trên BĐ3 2,16m, vượt lũ lịch sử năm 1979 là 0,95m.

Thạch Hãn, sông Hiếu (Quảng Trị), sông Kiến Giang (Quảng Bình), sông Thu Bồn (Quảng Nam) và 10 sông khác ở mức báo động 3 đến trên báo động 3 xấp xỉ 2m.

- **Ngập lụt** đã xảy ra trên diện rộng, thời điểm cao nhất vào ngày 12/10 và 19/10 có trên 317.000 hộ (1,2 triệu nhân khẩu) bị ngập lụt tại các địa phương từ Nghệ An đến Quảng Nam, nhiều nơi ngập sâu, có nơi kéo dài tới 15 ngày. Trong đó, Quảng Bình là tỉnh bị ngập nặng nhất với trên 109.000 hộ (437.000 nhân khẩu), có nơi ngập sâu đến 2-3 m (tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh).

Đặc biệt, các đợt bão chồng bão và mưa, lũ lớn liên tục gây ra nhiều vụ **sạt lở đất** rất nghiêm trọng, nhất là tại Thủy điện Rào Trăng 3, Trạm Kiểm lâm số 67 Phong Điền (Thừa Thiên Huế); Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 Hướng Hoá (Quảng Trị); Trà Leng và Trà Vân, huyện Nam Trà My và Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam), cướp đi sinh mạng của hàng trăm người dân và hàng chục cán bộ, chiến sỹ.

2. Công tác chỉ đạo phòng chống bão, lũ

Triển khai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ², ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm kịp thời phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời ưu tiên bố trí các nguồn lực để phòng chống và khắc phục hậu quả, bảo đảm sớm ổn định sản xuất và đời sống cho người dân.

Trước tình hình bão, lũ diễn biến phức tạp từ cuối tháng 9 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng tập trung làm tốt công tác dự báo, cảnh báo bão, mưa, lũ có thể xảy ra đối với từng cơn bão; triển khai cụ thể các phương án phòng chống và khắc phục hậu quả, đặc biệt là công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân.

Đối với cơn bão số 9, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo công tác phòng chống rất sớm, ngay từ trước khi bão vào biển Đông. Thủ tướng đã thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do đồng chí Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo tại chỗ công tác ứng phó, huy động mọi lực lượng, phương tiện, kể cả các phương tiện hiện đại (máy bay, tàu kiểm ngư, xe lội nước...), triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm "4 tại chỗ" và đã kịp thời thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển và đất liền.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã trực tiếp đến khu

Trên sông Bồ tại Phú Ốc là 5,24m (23h/9/10), trên BĐ3 là 0,74m, vượt lũ lịch sử năm 1999 là 0,06m.

² Ngay từ đầu năm, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các bộ, ngành đã triển khai đồng bộ các hoạt động, giải pháp nhằm kịp thời phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt trong điều kiện BĐKH. Cụ thể: (1) Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 42 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; (2) Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật đê điều; (3) Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về việc ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, bão; (4) Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đang hoàn thiện Chiến lược quốc gia về phòng chống thiên tai để sớm ban hành và (5) Bố trí nguồn lực cho các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai.

vực bị ảnh hưởng của bão, mưa, lũ để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại. Thường trực Ban Bí thư, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, ngành, địa phương đã nhanh chóng ban hành các công điện đồng thời tổ chức các đoàn công tác, triển khai tổng lực các lực lượng tại các địa bàn bị ảnh hưởng của bão, lũ. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã có 9 công điện; Ban Chỉ đạo Trung ương đã có 19 công điện chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống bão lũ. Tại Phiên họp tháng 10 vừa qua, Chính phủ đã yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tìm kiếm, cứu nạn và bảo đảm nhu yếu phẩm, không để người dân bị thiếu đói, không có chỗ ở, bệnh tật; hỗ trợ nhà ở và sớm khôi phục sản xuất, bảo đảm sinh kế cho người dân bị thiệt hại.

Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp của các địa phương đã chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cơ quan chức năng, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương; chủ động và triển khai kịp thời, hiệu quả các phương án ứng phó; đã phối hợp với các lực lượng quân đội, công an trên địa bàn huy động hàng trăm nghìn lượt cán bộ chiến sỹ và hàng nghìn phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân. Hướng dẫn, sắp xếp neo đậu cho 180.000 lượt phương tiện và trên 862.000 lao động; bảo vệ an toàn gần 3.000 hồ thủy lợi, thủy điện và 186.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản; bảo vệ an toàn các khu dân cư, khu công nghiệp, công trình đang thi công. Tổ chức sơ tán trên 210.000 hộ với 755.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Phối hợp với Quân khu 4, Quân khu 5 và Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) triển khai kịp thời công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả. Đồng thời, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các vị trí bị ngập sâu, khắc phục nhanh các công trình bị sự cố và đảm bảo an toàn hệ thống đê sông, đê biển, hồ chứa thủy lợi, thủy điện; vận hành an toàn liên hồ chứa, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du³.

3. Thiệt hại do bão lũ gây ra

Nhờ sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò trực tiếp của các địa phương cùng sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của nhân dân trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ nên đã góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 9 đến nay, mưa lũ lớn lịch sử, kéo dài, bão số 9 có cường độ mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi rộng, sức tàn phá rất lớn nên đã gây thiệt hại nặng nề. Cụ thể:

- Về người: 235 người chết và mất tích (riêng bão số 9: 80 người).
- Về nhà ở: trên 201 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng, tốc mái (riêng bão

³ Đồng thời, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng nhắn tin khẩn cấp trên 73 triệu lượt tin nhắn đến các thuê bao trong vùng ảnh hưởng của bão số 9.

số 9 là trên 177.000 ngôi nhà).

- Về giao thông: trên 1,8 triệu m³ đất, đá sạt lở (riêng bão số 9 làm sạt lở 744.000m³), gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, cả quốc lộ, tỉnh lộ và các đường liên thôn, liên xã, gây khó khăn lớn cho công tác cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn.

- Sơ bộ ước tính thiệt hại về kinh tế là khoảng 17.000 tỷ đồng, trong đó riêng thiệt hại do bão số 9 là hơn 10.000 tỷ đồng (chưa kể nhiều cơ sở hạ tầng và hàng trăm km đê điều, kênh mương, bờ sông, bờ biển và bị hư hỏng, sạt lở).

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, khi xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông phải hạn chế tối đa việc chuyển đổi rừng và phải trồng rừng thay thế. Thực tế, độ che phủ rừng ở khu vực miền Trung đạt khá cao 55%, đứng thứ 2 trong các vùng sinh thái, trong đó giai đoạn 2015-2019 tăng 373 nghìn ha. Tuy nhiên, do mưa, lũ lớn kéo dài như đã nêu trên, cùng với đó, địa hình đồi núi có độ dốc rất lớn, địa chất phức tạp, đất bị ngấm nước lâu ngày dẫn đến bão hoà nước là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ sạt lở đất gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (thực tế, năm 1964, khi diện tích rừng nguyên sinh còn rất lớn, mưa lũ kéo dài cũng đã gây ra trận sạt lở đất rất nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Nam).

Trong khi đó, việc đầu tư hệ thống thông tin, trang thiết bị cảnh báo còn gặp nhiều khó khăn; khả năng chống chịu bão lũ của các công trình phòng chống thiên tai, công trình kết cấu hạ tầng, đặc biệt là nhà ở của một bộ phận người dân ở một số nơi còn thấp; trang thiết bị phục vụ cho phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu... cũng đã ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác phòng chống bão lũ và tìm kiếm cứu nạn.

4. Công tác khắc phục hậu quả

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp và nhân dân đồng loạt triển khai các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. Trong đó:

- Lực lượng quân đội, công an phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đặc biệt là các lực lượng tại chỗ đã tập trung nhân lực, phương tiện kịp thời cứu sống hàng trăm người dân, chăm sóc người bị thương và đưa những người bị cô lập đến nơi an toàn; tích cực tìm kiếm những nạn nhân mất tích, thiệt mạng; cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho hàng nghìn người bị chia cắt.

- Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 11.500 tấn gạo (dự kiến tiếp tục hỗ trợ thêm khoảng 9000 tấn gạo) và trên 1000 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách Trung ương cùng nhiều trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, hàng dự trữ y tế, nhu yếu phẩm khác phục vụ kịp thời người dân bị ảnh hưởng.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương đã đồng loạt vận động, tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ bằng tiền và hiện vật (lương thực, thực phẩm,

nhu yếu phẩm, trang thiết bị cứu nạn); trong đó có nhiều tổ chức, cá nhân đã chủ động quyên góp và trực tiếp đến tận nơi đồng bào bị ngập lụt để hỗ trợ. Nhân dân cả nước đều hướng về miền Trung ruột thịt với nhiều phong trào ủng hộ thiết thực, hiệu quả (như gói bánh chưng, hỗ trợ hàng hóa, lương thực, các nhu yếu phẩm cần thiết khác) để hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt nhanh chóng ổn định đời sống. Nhiều doanh nghiệp đã hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng bằng tiền và hiện vật cho đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

- Các địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, tìm kiếm cứu nạn; nhanh chóng đưa người dân trở lại ổn định đời sống, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất. Hỗ trợ lương thực, thuốc men, ổn định giá cả thị trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Huy động lực lượng tại chỗ giúp dân sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa, bố trí nơi ở tạm, sửa chữa các công trình công cộng, trường học để đưa học sinh trở lại trường lớp. Đặc biệt, các địa phương đã tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong việc phân phối tiền và hàng hỗ trợ đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng cần hỗ trợ, đã sớm khắc phục tình trạng hỗ trợ tự phát, không công bằng (nơi được nhiều, nơi được ít, người khó khăn thì không được hỗ trợ...). Đồng thời, nhiều địa phương trên cả nước với tinh thần chia sẻ, tương thân, tương ái, đùm bọc lẫn nhau đã hỗ trợ các địa phương bị bão lũ miền Trung số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng (trong đó, Hải Phòng hỗ trợ 120 tỷ và Đà Nẵng hỗ trợ 33 tỷ đồng...).

- Nhiều tổ chức quốc tế (ADB, JICA, AHA, UNDP..) và một số nước (Hoa Kỳ, Hàn Quốc...)⁴ đã cứu trợ tiền và một số hàng hóa thiết yếu với tổng trị giá trên 9,29 triệu USD (tương đương trên 216 tỷ đồng) cho đồng bào bị ảnh hưởng của bão lũ ở miền Trung.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

1. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt:

Thứ nhất, huy động mọi lực lượng, phương tiện tiếp tục tập trung tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích⁵, trong đó có các nạn nhân do sạt lở đất tại công trường thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên Huế) và tại các huyện Nam Trà My, Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam); các ngư dân 2 tàu cá của Bình Định...; trong quá trình tìm kiếm cứu nạn phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Thứ hai, tập trung cứu trợ, hỗ trợ, bảo đảm cuộc sống cho người dân sau bão, lũ, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa bị cô lập, chia cắt giao thông. Hỗ trợ kịp thời người dân sửa chữa nhà cửa bị hư hại, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men, không để người dân không có chỗ ở, bị thiếu đói, bệnh tật; tổ chức

⁴ Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB hỗ trợ 2.500.000 USD; Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ 300.000 USD; Văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc hỗ trợ 400.000 USD; Chính phủ Mỹ hỗ trợ 2.100.000 USD; ĐSQ Trung Quốc hỗ trợ 100.000; Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hỗ trợ tiền mặt, thùng hàng gia đình trị giá 328.744 USD; JICA hỗ trợ 50 máy lọc nước, 250 tấm trải nhựa; Trung tâm AHA 1000 bộ sửa nhà, 1300 bộ đồ bếp và các tổ chức quốc tế khác.

⁵ Hiện tại còn 63 người mất tích, trong đó 12 tại thủy điện rào Trăng 3 (TT.Huế), 24 người tại Quảng Nam, 03 người tại Nghệ An, 01 người tại Kon Tum và 23 người mất tích trên 2 tàu của Bình Định.

thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là các gia đình có người bị nạn. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng quân đội, công an và đoàn thể các cấp ở địa phương.

Thứ ba, khắc phục nhanh các công trình hạ tầng bị sự cố, hư hỏng do bão, lũ; trong đó tập trung khôi phục hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, giao thông, thủy lợi, đê điều, trường học, bệnh viện, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ...

Thứ tư, tập trung xử lý vệ sinh môi trường, nhất là nguồn nước cho sinh hoạt của người dân, không để bùng phát dịch bệnh sau bão, lũ.

Thứ năm, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, trước hết là với bão số 10 được dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực miền Trung trong những ngày tới. Cần rà soát, chủ động sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn hồ đập, an toàn cho hạ du...

Thứ sáu, tập trung hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất sau bão, lũ để sớm ổn định lại sản xuất và đời sống cho người dân.

2. Nhiệm vụ căn bản, lâu dài:

(1) Nghiên cứu, đánh giá cụ thể và rà soát xây dựng lại các kịch bản BĐKH để đưa ra các giải pháp ứng phó phù hợp, nhất là việc xây dựng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể để xây dựng các thiết chế hạ tầng như đường giao thông, các công sở, nhà ở ... đảm bảo phù hợp, an toàn trước thiên tai.

(2) Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai đảm bảo kịp thời, chính xác hơn, phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó được hiệu quả; hiện đại hóa mô hình, công nghệ dự báo; bổ sung các trạm quan trắc khí tượng thủy văn, nhất là các trạm đo mưa, trong đó cần đẩy mạnh xã hội hóa công tác quan trắc.

(3) Tiếp tục đẩy nhanh việc xây dựng, lập các bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa với tỷ lệ phù hợp làm cơ sở quy hoạch bố trí dân cư, chủ động di dời, tái định cư ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

(4) Điều chỉnh, lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của các ngành, địa phương theo hướng kết hợp đa mục tiêu; hạn chế tối đa việc gia tăng rủi ro thiên tai, thích ứng với đặc điểm của từng vùng, miền, nhất là vùng ven biển, khu vực đông dân cư và xu hướng biến đổi khí hậu.

(5) Kiện toàn tổ chức, bộ máy phòng chống thiên tai chuyên nghiệp từ Trung ương đến địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có năng lực, trình độ phù hợp, đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai.

(6) Xây dựng và triển khai chương trình ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất trang thiết bị, nhu yếu phẩm, cần thiết cho công tác phòng chống thiên tai phù hợp với điều kiện Việt Nam.

(7) Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương phải ưu tiên bố trí kinh phí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự phòng ngân sách hàng năm của Trung ương và địa phương cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; trong đó chú trọng đầu tư cho các công trình hạ tầng phòng chống thiên tai thiết yếu, cấp bách, các công trình hạ tầng kinh tế, xã hội, dân sinh gắn với công tác phòng chống thiên tai, các trang thiết bị chuyên dụng và nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương, nhất là lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở.

*

* *

Chính phủ xin báo cáo Quốc hội tóm tắt tình hình, kết quả phòng chống bão lũ ở miền Trung trong thời gian qua và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Chính phủ sẽ tiếp tục sử dụng nguồn dự trữ quốc gia, dự phòng ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để phục vụ công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Đồng thời, Chính phủ sẽ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, phân bổ nguồn lực và có các giải pháp cụ thể về việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, nhất là các công trình giao thông, trường học, bệnh viện, nhà chống bão lũ cho người dân..., lồng ghép phù hợp trong các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia và trong các cơ chế, chính sách hỗ trợ nguồn cho các địa phương thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Tổng Bí thư, Chủ tịch nước;
- Các đ/c Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTgCP;
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Quốc hội.
- VPCP: BTCN, các PCN; Công TTĐTCTP;
- Trợ lý, thư ký TTgCP, các PTTgCP;
- Lưu: VT, NN 45

**TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG**



Trịnh Đình Dũng